

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	ประธานสภาฯ	อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	
๒	นายสมถวิล อินธิราช	รองประธานสภาฯ	สมถวิล อินธิราช	
๓	นางสุภาพร ต่วยไชย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาพร ต่วยไชย	
๔	นายมนตรี ตรงธิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	มนตรี ตรงธิ	
๕	นายพงษ์ ไตรสุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	พงษ์ ไตรสุ	
๖	นายปัญญา อินตา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ปัญญา อินตา	
๗	นายชาติรี ทองนาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ชาติรี ทองนาง	
๘	นายเอื้อง บุญชาญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	เอื้อง บุญชาญ	
๙	นายถาวร บุตรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ถาวร บุตรสุวรรณ	
๑๐	นางเกวียน ไชยโสดา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	เกวียน ไชยโสดา	
๑๑	นางสาวรัชฌีย์ ปังอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	รัชฌีย์ ปังอุทา	
๑๒	นายทินกร เข้มอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	ทินกร เข้มอุทา	
๑๓	นายกาสิน บุญชาญ	เลขานุการสภาฯ	กาสิน บุญชาญ	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์	นายก อบต.โพนงาม	สนั่นตัน ธรรมรักษ์	
๒	นายส่วน เขียนจันทา	รองนายก อบต.โพนงาม	ส่วน เขียนจันทา	
๓	นายสมชาย สมิตร	รองนายก อบต.โพนงาม	สมชาย สมิตร	
๔	นายศาสนะ รวมธรรม	เลขานุการนายก อบต.โพนงาม	ศาสนะ รวมธรรม	
๕	นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู	รองปลัด อบต.โพนงาม	เพ็ญแข ราชชมภู	
๖	นายเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	เกษม เพ็ชรเลิศ	
๗	นายประวิทย์ จันทสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประวิทย์ จันทสิทธิ์	
๘	นายเพ็ญวลม ปังอุทา	ประชาชน	เพ็ญวลม ปังอุทา	
๙	นางสุดา เพ็ชรเลิศ	นักจัดการงานทั่วไปฯ	สุดา เพ็ชรเลิศ	
๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				
๑๔				

เปิดการประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จุติรูปเทียนถวายพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒**เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

นางเอวียน ไชยโสตา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเอวียน ไชยโสตา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภา เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไปขอขอบคุณค่ะ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาทุกท่านได้รับสำเนารายงานการประชุมทุกท่านแล้วนะครับ ก็ให้ท่านตรวจดูอีกครั้งว่าต้องแก้ไขถ้อยความตรงไหนบ้าง ถ้าไม่มีท่านไหน ผมก็ขอมติรับรองเลยนะครับ

มติที่ประชุม

รับรอง ๑๒ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓**เรื่อง เสนอเพื่อทราบ**นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

สำหรับการแต่งกายในการปฏิบัติราชการมีหลายท่านยังไม่ทราบ ก็อยากให้ทางผู้ช่วยหรือรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งกายตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้สมาชิกทราบด้วยครับ เชิญครับ

นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาวเพ็ญแข ราชชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามรักษาราชการแทนปลัด ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือสั่งการที่กำหนดการแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มีหนังสือแจ้งเวียนมาแล้วสำหรับการแต่งกายวันจันทร์ ชุดปฏิบัติราชการกาก็ วันอังคารถึงวันศุกร์เป็นผ้าไทย แต่จะเน้นตรงที่วันพฤหัสบดีให้เป็นผ้าลายขอสิริวัฒนฉวี ดังนั้นก็คือพวกเราที่แต่งเป็นผ้าครามก็ได้ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ แต่เฉพาะวันพฤหัสบดีให้เป็นชุดลายขออนะคะ ก็ขอนำเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา

สมาชิกทุกท่านคงเข้าใจกันแล้วนะครับ สำหรับการแต่งกาย มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผ่านนะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา

เชิญท่านนายกครับ

นายสนั่น ธรรมรักษ์
นายก อบต.

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสนั่น ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ที่ทิ้งขยะในตำบลโพนงาม ปัญหาในตำบลโพนงามของเราคือเรื่องทิ้งขยะในตำบล ที่หลายหมู่บ้านเขาเดือดร้อนกัน ก็ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ

นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภา ตามที่ท่านนายกเล่าที่มาที่ไปเรื่องของการบริหารจัดการขยะให้ที่ประชุมรับทราบนัดหนึ่งครับ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการบริหารจัดการขยะก่อนที่จะไปสู่การปฏิบัติจริง ตามนโยบายของท่านนายกตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลโพนงามในเรื่องของการไม่มีที่ทิ้งขยะ ก็อยากจะนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบในเบื้องต้น ในฐานะรับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง ขอนำเรียนในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายและแนวทางวิธีการปฏิบัติต่อที่ประชุมได้รับทราบ ก็คงจะทราบกันดีว่าปัญหาขยะไม่ใช่เฉพาะชุมชน สังคม เป็นปัญหาทั้งประเทศ ซึ่งทางรัฐบาลได้มีนโยบายพระราชบัญญัติในการบริหารจัดการขยะในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในวาระแรกในปี ๒๕๕๙ จนถึง ๒๕๖๔ โดยให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะที่ใช้ ตามหลักใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ สาระสำคัญคือการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน และตามแผนการรณรงค์ ตรงนี้คือนโยบายของรัฐบาล หลาย ๆ แห่งในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ดำเนินการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามก็มี ๒ นโยบายเช่นเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ว่ายังไม่เป็นรูปกระทำเท่าที่ควร แต่ก็จะเป็นในเรื่องของการคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งก่อนหน้านั้นก็

มีประชาคม หมู่ที่ ๑ โดยผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมประชาคมเพื่อขอมติในการปิดบ่อขยะ ก็พอจะทราบว่าใน หลาย ๆ คริวเรือนไม่มีที่ทิ้งขยะ มันก็เป็นตามนโยบาย ถ้าเราไม่ปิดบ่อขยะ สักวันหนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล อย่างเช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เราก็ได้ใช้นโยบายในการปิดโดยปริยาย เพราะว่าตามนโยบายไม่ให้มีบ่อขยะ หลาย ๆ แห่งปิดหมดแล้ว พอหมู่ที่ ๑ ปิดบ่อขยะแล้ว ก็พากันหันไปทิ้งบริเวณหมู่ที่ ๑๑ ทำให้หมู่ที่ ๑๑ ก็ได้ประชาคมเพื่อปิดบ่อขยะเช่นเดียวกัน ฉะนั้นตอนนี้เราก็ไม่มีที่ทิ้งขยะ แต่ใช้การบริหารจัดการเพื่อดูแลตัวเอง เผาบ้าง หรือแยกบ้าง หลังจากที่ปิดมาจะเข้าปีที่ ๒ แล้ว สังเกตดูหมู่ที่ ๑ เริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วทางทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ก็เช่นกัน พากันทิ้งตามบริเวณข้างถนนไปจนถึงเส้นดงหมากทอ เราก็ไม่รู้ว่าใครไปโยนทิ้ง ทิ้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ฉะนั้นเราจะทำยังไงเพื่อลดปัญหานี้โดยมีวิธี คือ ๑) ทำการแยกขยะจากต้นทางหรือขยะในครัวเรือนนั่นเอง ๒) นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงจังหวัด ให้แบ่งโซนหรือพลัสเตอร์ ถ้าบริหารจัดการขยะไม่ได้ก็จำเป็นต้องหาที่ทิ้งจะทำยังไง เขาไม่ให้ต่างคนต่างทิ้งหรือมีบ่อขยะทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอ แต่จะใช้รูปแบบของพลัสเตอร์ นั้นหมายความว่าจังหวัดสกลนครได้แต่งตั้งคณะทำงานเรื่องการกำหนดพื้นที่ทิ้งขยะ อากาศอำนวย วาชนวิลาส บ้านม่วง ทิ้ง ๓ อำเภอนี้ จะต้องประชุมกันว่าจะหาที่ทิ้งขยะรวมอย่างไร คำสั่งตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ท่านวิทยา จันทรฉลองเป็นผู้ว่า ท่านนายกเป็นคณะทำงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผมยังไม่ทราบความชัดเจนหรือแนวทางหรือวิธีการที่จะทำให้คลัสเตอร์ที่ขยะในเขตของ ๓ อำเภอนี้เลย เพราะฉะนั้นจะทำยังไง แต่เราจะทำยังไงให้ขยะน้อยลง ก็คงจะต้องไปปลุกฝังเรื่องของจิตใต้สำนึกในเรื่องของวินัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ประกอบด้วย ๕ องค์กรประกอบ ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคสังคม ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ท่านจะเห็นว่าบางส่วนเขาจะมีธนาคารขยะ โดยจะใช้วิธีการคัดแยก ที่ใกล้ ๆ เรา ก็คือสามัคคีพัฒนาจะมีธนาคารขยะ เขาค่อนข้างทำเป็นรูปกระทำ คือเขาจะรับซื้อขยะ ที่อื่นทำแล้วไม่ค่อยดี แต่จะเห็นได้ว่าของสามัคคีฯ เขาทำได้ดีมาก แต่สามัคคีฯ เขาจะมีบ่อที่เป็นที่ทิ้งตั้งแต่เริ่มต้น แต่จะมีปัญหาในอนาคตเมื่อขยะล้น เพราะเขามีรถเก็บขยะตั้งแต่แรก ดังนั้นทุกภาคส่วนท่านก็จะต้องทำการแยกขยะ ที่นี้มาดูในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เราจะทำการทิ้งขยะ เราต้องมาดูว่ามันมีกฎหมายอะไรที่ห้ามคือ

๑) พรบ.รักษาความสะอาด ปี ๒๕๓๕ โดยเฉพาะ

มาตรา ๔ นายต้องมีหน้าที่ดูแล เพราะนายเป็นพนักงานท้องถิ่น ตามพรบ.นี้ และมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยปกติจะให้ปลัด หรือแล้วแต่ท่านนายกจะแต่งตั้งให้ใครมาช่วยเหลือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หมวด ๓ ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใด (๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยลงบนพื้นในที่สาธารณะ (๒) ห้ามปล่อยปะละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่สาธารณชนจะเห็นในที่สาธารณะ

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย น้ำสกปรกหรือสิ่งอันใดลงในถนนหรือทางน้ำ

นี่คือพรบ.รักษาความสะอาด ที่มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ที่นี้ถ้าใครฝ่าฝืน หมวด ๖ กล่าวไว้ มาตรา ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามมาตราปรับ ๒,๐๐๐ บาท ผู้ที่มีหน้าที่ปรับคือท่านนายก เพราะนายกเป็นพนักงานท้องถิ่น พรบ.รักษาความสะอาด สอดคล้องกับที่สภาเห็นชอบไปเมื่อคราวประชุมสภา สมัยที่ ๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่ราชการหรือสาธารณะ (๒) หรือผู้ครอบครองสถานที่ใดต้องมีการคัดแยกขยะตามหลักนโยบายก่อน ปี๒๕๖๕ เขาเลิกใช้ถุงพลาสติกแล้ว เวลาเราไปเซเว่น แมคโค โลตัส เขาจะไม่ใส่ถุงพลาสติกให้เรา เพราะมันมีผลบังคับใช้แล้ว เพราะฉะนั้นแล้วหลาย ๆ แห่งเขาจะไม่ใส่ถุงพลาสติกให้ท่าน เพราะมันเป็นนโยบายนะครับ แยกก่อนทิ้ง พยายามปลูกจิตสำนึกให้ค่อยเป็นค่อยไป ท่านประธานสภาบอกว่าท่านนายกต้องหาที่ทิ้งขยะให้กับลูกบ้าน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้านต้องหาที่ทิ้งขยะให้กับลูกบ้าน เพราะลูกบ้านเดือดร้อนมาก ยิ่งไงก็ต้องหาที่ทิ้งให้ได้ เราจะทำยังไงให้มีที่ทิ้งขยะ หรือไม่ก็บริหารจัดการกันเอง หรือใช้วิธีการคัดแยก ฉะนั้นอย่างแรกเลยเราต้องหาสถานที่ทิ้งให้ได้ก่อน คือ ๑) นายกสามารถตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติเพื่อไปซื้อที่ดิน ในแผนเรามีแล้ว ไม่แน่ว่าจะเพียงพอหรือไม่ แต่สถานที่ที่จะมีคนขายมีไหม ต้องไม่ใช่ที่สาธารณะ ต้องเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ๒) ท่านต้องมีรถขนขยะ ๑ - ๒ คันก็แล้วแต่ และท่านก็ต้องตั้งงบประมาณ ผมไม่แน่ใจว่าโครงการจัดซื้อรถขนขยะน่าจะมี ๓) คนขับรถ ๑ คน และคนยกอีก ๒ คน ๔) ซื้อถังขยะทุกหลังคาเรือน ส่วนค่าขนขยะต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อเสียค่าใช้จ่าย ที่นี้มาดูเกณฑ์ที่จะหาที่ทิ้งขยะ ผมไปบ้านเสาวัดเมื่อวันที่ผ่านมาได้ยินคุณป้าบอกว่าจะมีคนขายที่ทิ้งขยะให้อยู่บริเวณตรงวัดหนองแคน เพราะฉะนั้นถ้าท่านหาที่ทิ้งขยะได้แล้ว มันมีเกณฑ์อะไรบ้าง ๑) ต้องเป็นที่ราบ น้ำท่วมไม่ถึง ๒) ต้องห่างจากสนามบิน ๓) อยู่ห่างจากเขตชุมชนไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร หรืออยู่ในเขตที่ชุมชนให้ความยินยอมอย่างน้อย ๑ กิโลเมตร เพราะฉะนั้น ๑ กิโลเมตรหรือมติที่ประชุมประชาคม ถ้าหาที่ทิ้งขยะได้แล้ว ที่นี้งบประมาณก็มาจากของเราเอง งบประมาณไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) เขามีให้ขอทุกปี สามารถส่งของงบประมาณเพื่อจะซื้อรถขยะได้ มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ท่านก็ส่งไปเลยครับ ปี ๖๖ ไม่ทันแล้ว ถ้าจะขอต้องขอปี ๖๗ ของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจัดซื้อรถขยะ มีทางเดียวต้องรองบประมาณ อบต. คงไม่ได้ นี่คือแหล่งงบประมาณ เพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงในฐานะที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขยะก็เป็นปัญหาหลายปีแล้ว ก็บูรณาการร่วมกับจังหวัด ก็เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ตำบลโพรงงามทุกหลังคาเรือน แต่จะทำยังไงให้บ้านเมืองเราสะอาด ไม่มีขยะมูลฝอย ก็ต้องช่วยกันรณรงค์คัดแยกขยะ หรือทิ้งน้อยที่สุด โดยเฉลี่ย ๑ คน จะใช้ขยะ ๑.๓๓ กิโลกรัมต่อวัน ฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่ และไม่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ทิ้งขยะ

อย่างที่ผมนำเรียน ก็ขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นเพื่อให้สภาได้รับทราบก่อน และหาแนวทางร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรนะคะ ขอบคุณครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายเอื้อง บุญชาญ
ส.อบต. หมู่ที่ ๘

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา และท่านคณะผู้บริหารผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายเอื้อง บุญชาญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ที่หัวหน้าเกษมกล่าวมามองกว้างเกินไปครับ ปัญหาตอนนี้คือปัญหาเฉพาะหน้า คือตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ไม่มีที่ทิ้งจริง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าอยากให้ซื้อที่ดินเร็ว ๆ ที่พูดไปอาจจะยากเกินไป แต่ว่าก็ช่วยกันแก้ไข ขยะเดี๋ยวนี้มันล้นไปหมด ก็ขอให้แก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบคุณครับ

นายชาติรี ทองนาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายชาติรี ทองนาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ การแก้ปัญหาไม่มีวิธีเดียวหรือครับ ผมเชื่อว่าหัวหน้าเกษมหรือคณะผู้บริหารน่าจะวิธีอื่นนะคะ แล้วการจะซื้อที่ดินนี้เป็นความรับผิดชอบของใครครับ แล้วเรื่องขยะนี้ก็เป็นปัญหามายาวนานแล้ว ผมอยากจะให้แก้ปัญหาโดยเร็ว เพราะว่ามันเดือดร้อนทุกหมู่บ้าน ผมรู้สึกถ้าปี ๖๗ มันจะยาวไป สำหรับงบประมาณที่นำมาซื้อรถหรืออะไร มันนานเกินไป ผมจึงอยากขอให้เร่งดำเนินการให้เร็วกว่านี้นะครับ ขอบคุณครับ

นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด ในฐานะรับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตนำเรียนวิธีการขั้นตอนในการจัดซื้อที่ดิน เพื่อกิจการของอบต. ถ้าท่านนายกจะซื้อที่ดินเพื่อการใดการหนึ่ง ท่านนายกต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดซื้อที่ดินแห่งนั้น เสร็จแล้วก็จะมาประชุมพิจารณา ส่วนราคาก็เป็นราคาประเมินของกรมที่ดิน และเมื่อได้ข้อมูลแล้วท่านนายกก็ยื่นญัตติเสนอสภาเพื่อให้สภาได้เห็นชอบก่อน หลังจากผ่านสภาแล้วก็ตกลงซื้อขาย แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง แต่ผมก็ยังเป็นห่วงเรื่องสถานที่ครับ ขอบคุณครับ

นายกาสิน บุญชาญ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกคนครับ กระผม นายกาสิน บุญชาญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ เรื่องที่ผมรู้สึกว่าจะได้ยินคร่าว ๆ มาว่าจะมีคนขายอยู่จำนวน ๑๓ ไร่ ตรงเลยป่าช้าขึ้นไป แต่ถ้าจะซื้อจริง ๆ ก็สามารถติดต่อเขาได้ครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

สอบถามทางสำนักปลัดการซื้อที่ดินเขาได้กำหนด ไหมครับ

นายเพ็ญวลม ปิงอุทา
ประชาชน

ขออนุญาตครับ ที่ดินผมแนะนำถ้าจะซื้อตามราคาประเมินที่ดิน ราคาที่ดินแถวบ้านเราราคาต่ำ ผมว่าจะซื้ออยากครับ จะไม่มีใครขายให้ ผมคิดว่าอย่างนั้น มีโฉนดที่ดินแต่ว่าเทคนิคซื้อตามราคาบ้านเราจะได้ไหม ถ้าซื้อตามราคาประเมินไม่มีคนขายแน่นอนครับ รับรองว่าอบต.ไม่มีที่ทิ้งขยะแน่นอน ผมขอแนะนำครับ

นางสาวเพ็ญแข ราชชมภู
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ขอเสนอความเห็นในฐานะของเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ซึ่งในเรื่องของการ
จัดการขยะนั้น มีนโยบายของรัฐบาลมาหลายสมัย สิ่งแรกประชาชนคือผู้ที่สร้าง
ปัญหา ปัญหาเกิดจากเรา ดังนั้นนโยบาย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา นั่นคือ
ท่านต้องแยกขยะ ถ้าเราไม่แยกขยะ เช่น มีอะไรเราก็ใส่ในถุง บ่อขยะต่อให้ใหญ่
แค่นั้นก็จะเต็มเร็วขึ้น ทีนี้มันจะมีผลต่อมาว่าเมื่อมีการแยกขยะแล้วเราจะมา
จัดตั้งธนาคารขยะกัน อันไหนขายได้ก็ขาย ขายไม่ได้ก็เป็นวัสดุอินทรีย์หรือเศษ
อาหารท่านต้องทำหลุมขยะเปียกที่บ้านของตัวเอง เราอย่าคิดแทนคนอื่น และเรา
อย่าสร้างความคิดที่ว่า เขาไม่ขุดหรือ เขาไม่ทำหรือ ต้องทำนะคะ ไม่เช่นนั้น
บ่อขยะที่ว่าต่อให้เอาอำเภอกองอากาศอำนวยความสะดวกไม่ได้ เพราะตราบใดที่เรา
ยังไม่มีวินัยในการทิ้งขยะ แยก จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมา เพราะธนาคารขยะท่านก็
จะเห็นอบต.ข้างเคียง นาฮี สามัคคีพัฒนา เทศบาลอากาศ อบต.อากาศ มีธนาคาร
ขยะ เขาสามารถจัดการบริหารขยะให้เป็นประโยชน์ได้ ประชาชนที่เป็นสมาชิกใน
ส่วนของการบริหารจัดการขยะ หรือธนาคารขยะจะมีบัญชี ส่วนมากที่เราเห็นคือ
เป็นเงินช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพ ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท ตรงนี้พวกเรา
ทุกคนต้องช่วยกัน ต้นเรื่องของบริหารจัดการขยะ จากนั้นส่วนที่เหลือที่ไม่
สามารถขายได้ ไม่สามารถจัดการได้ในครัวเรือน ถึงจะเป็นหน้าที่ของอบต.ที่
จะต้องมาบริหารจัดการให้ท่าน ที่เสนอแนวทางอย่างนี้ มันจะเป็นแนวทางการ
การบริหารจัดการเรื่องขยะที่ยั่งยืนได้ ในเรื่องของการหาที่ทิ้งขยะ ตามที่ตัวแทน
ประชาชนได้เสนอว่าต้องซื้อตามราคาที่บ้านจะขาย ขอนำเรียนว่าส่วน
ราชการระเบียบขั้นตอนและวิธีการทางราชการกำหนดไว้ชัดเจนว่าให้อะไร ยังไง
เราต้องทำตามนั้น ยิ่งในเรื่องของการซื้อขายตรงนี้ การซื้อที่ดิน อย่างที่ท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงไปแล้วว่าต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาในการ
จัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของที่ดินโดยตรง ซื้อตามราคากลางที่ที่ดินเขามาประเมิน
ดังนั้นเราจะไปเอาราคาที่นาย ก นาย ข มาเสนอขายอย่างนี้ไม่ได้นะคะ ทีนี้ใน
เรื่องของการพิจารณางบประมาณเราต้องพิจารณาว่า ถ้าเราจะดำเนินการให้ครบ
ตั้งแต่การจัดหาที่ทิ้งขยะ การจัดหาคนขับรถ การจัดหารถ การจัดหาถังขยะ ใช้
งบเท่าไร ทำปีเดียวไม่เสร็จและไม่ถูกใจท่านอย่างนี้ไม่ได้ งบประมาณของเรา
ไม่ได้มีเยอะ เราต้องค่อย ๆ เป็นไป แต่ตอนนี้คือ เรามีข้อบัญญัติว่าด้วยการ
บริหารจัดการขยะหรือการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่แล้ว รอท่าน
นายอำเภอลงนามแล้วจะต้องแจ้งเวียนให้ประชาชนทราบเมื่อมีผลบังคับใช้ สิ่ง
แรกตอนนี้ที่อยากเห็นคือเรามาช่วยกัน ประชุมเพื่อเสนอความเห็นกัน และก็แจ้ง
ให้ประชาชนทราบว่า ถ้าเกิดเราจะหาที่ทิ้งขยะ ประชาชนในท้องที่จะแยกขยะ
พร้อมจะเดินไปกับอบต.หรือไม่นะคะ ต้องช่วยกัน เรื่องนี้ทำด้านเดียวก็ไม่สำเร็จ
ทำครึ่งตำบลก็ไม่สำเร็จ มันจะต้องทำไปพร้อม ๆ กันทุกหมู่บ้าน พวกเราทั้งฝ่าย
ผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายประชาชน ต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ มันถึงจะไปด้วยกัน
ได้ ก็หวังให้พวกเราช่วยกันแนะนำประชาชนในพื้นที่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่
ในตอนนี้นั้นเราจะต้องหาทางออกช่วยกันนะคะ ขอขอบคุณ

- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไม่ เชิญครับ
- นายชาติรี ทองนาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายชาติรี ทองนาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ จากที่ฟังรองเพ็ญแขกล่าวมาในข้างต้น ผมอยากเสนอ โครงการรณรงค์การกำจัดขยะในตำบล เป็นการรณรงค์ไม่ใช้ว่าให้สมาชิกไปช่วย พูดอย่างนี้ แต่ขอให้เป็นโครงการรณรงค์ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ตอนนี้ได้ให้พี่น้องเร ผู้ช่วยสาธารณสุข จัดทำโครงการหมู่บ้านสะอาด ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของการ บริหารจัดการขยะ จะมีการคัดแยกขยะ จะเป็นการรณรงค์ออกไป โดยจะใช้งบ ลงทุนของกองทุนสปสข. จะเน้นในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคซึ่งก็ อยู่ในกองขยะนั้นแหละ นำร่องในเรื่องของการประกวดหมู่บ้านสะอาดในโซนข้าง ใน ในปีนี้แหละครับ ปีที่แล้วว่าจะจัดทำแต่อยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด พอดี ก็เลยไม่ได้ทำโครงการ ส่วนของปีตั้งใจไว้ยังไงก็ต้องจัด ขอขอบคุณครับ
- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
- นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์
นายก อบต. เรื่องของการกำจัดขยะ อยากให้พวกเราในฐานะตัวแทนของชาวบ้านให้คำแนะนำ ก่อนที่จะมีการประชุมประชาคม ซึ่งเรามีในแผนอยู่แล้ว เราจะเริ่มการประชุม ประชาคม และปรึกษาหารือกับชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจในการทำงานของเรา ครับ
- นายกาสิน บุญชาญ
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม ผมอยากถามหัวหน้าสำนักปลัดเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินในเขต ตำบลโพรงงาม จำนวน ๑ ไร่ ประมาณเท่าไรครับ
- นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภา ในเรื่องของราคาประเมินที่ดินก็คงต้องประสานที่ดิน ให้มาประเมินที่ดินให้ และต้องดูตามโฉนดที่ดินว่าอยู่ตรงไหนครับ
- นายเพ็ญวลม ปิงอุทา
ประชาชน ก่อนที่จะมีที่ทิ้งขยะหรือรถขยะ ผมอยากเสนอแบบใช้งบน้อย เราตั้งกองทุน ขยะหรือธนาคารขยะของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งน่าจะลดขยะได้พอสมควรครับ ขอขอบคุณครับ
- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา ส่วนนี้ในแผนของเราก็มีแล้วนะครับ เป็นโครงการธนาคารขยะ ก็จะขึ้นอยู่กับที่คณะ ผู้บริหารว่าจะดำเนินการยังไง ก็ขอฝากคณะผู้บริหารด้วยนะครับ
- นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอสรุปข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง คือตอนนี้ อบต.โพรงงาม ในแผนมีเรื่องของการจัดหาที่ดินเพื่อทิ้งขยะ จัดหารถขยะ พนักงานรถ และพนักงานเก็บขยะแล้ว ถึงขยะท่านนายกมีงบประมาณที่จะซื้อให้ ฉะนั้นองค์ประกอบทั้ง ๔ ข้อนี้ น่าจะพร้อมแล้ว แต่ติดตรงที่ยังไม่มีงบประมาณ และที่ดินที่จะซื้อ คงจะต้องได้ปรึกษาอีกทีครับ

นายอัษฎาวุธ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้นำเรียนไปแล้ว ทุกอย่างเราพร้อม ขาดแต่งบประมาณ
นะครับ ก็คงไม่เป็นไร เราค่อย ๆ ทำไปที่ละโครงการ อย่างน้อยอันดับแรกเราต้อง
มีธนาคารขยะก่อน ต่อไปก็เป็นการซื้อที่ดิน ส่วนรถก็ให้ชาวบ้านดูแลกันก่อน
จนกว่าเราจะได้รถ ให้ทางสำนักปลัดได้ทำเรื่องขอซื้อรถ อีก ๒ ปีคงจะได้ใช้
ตอนนี้ขอให้มันที่ทั้งขยะก่อน มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ ๕ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายอัษฎาวุธ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องเดือดร้อน หรือเรื่องอื่น ๆ เชิญนะครับ

นางเอวียน ไชยโสตา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน สมาชิกทุกท่านคะ
คือดิฉันมีความคิดอยากจะให้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม ซึ่งมันจะท่วมทุกปี ยิ่งใกล้
ฝากท่านนายกหาทางระบายน้ำออกให้ด้วย ที่มันท่วมตรงถนนเส้นหน้าอบต.
เพราะว่ามันจะถึงหน้าฝนแล้วนะคะ เดี่ยวประชาชนเขาจะด่าอีก ขอบคุณมากคะ

นายสนันตน์ ธรรมรักษ์
นายก อบต.

ในส่วนนี้ผมกำลังจะประสานกับเจ้าของที่ ต้องให้เจ้าของที่เขาอนุมัติก่อนนะครับ

นางเอวียน ไชยโสตา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

จะเอาลงตรงไหนคะ

นายสนันตน์ ธรรมรักษ์
นายก อบต.

ก็ต้องหาที่ที่เขาจะบริจาค ถ้าจัดซื้ออาจจะยากครับ ต้องรอให้เขาบริจาคก่อน
แต่ถ้าไม่ได้เราก็จะหาทางซื้อ ก็เร่งด่วนอยู่ กำลังประสานอยู่นะครับ

นายกาสิน บุญชาญ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
กระผมนายกาสิน บุญชาญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ อยากทราบแนวทางของท่าน
นายกกว่าจะระบายน้ำลงแบบไหน ไปแบบไหน น้ำถึงจะไหลได้สะดวก แล้วมันจะ
ไม่มีปัญหาตามมาอีกครับ

นายสนันตน์ ธรรมรักษ์
นายก อบต.

จะทำระบบท่อ จะทำให้มันขนาดใหญ่ขึ้น คิดปริมาณน้ำที่จะไหลลง กำลังให้ช่าง
พิจารณาการวางท่อระบายและประเมินมวลน้ำว่ามันจะไหลลงขนาดไหน ตรงนี้ก็
ต้องรอช่างเขาพิจารณาก่อนครับ

นายกาสิน บุญชาญ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และท่าน
สมาชิก ผมเคยคุยส่วนของนายเฉลิมแล้ว เขาก็บอกว่าให้ไปหาที่อื่นก่อน ถ้าไม่มี
จริง ๆ แล้วค่อยเข้าไปคุยกับแกครับ

นายสนันตน์ ธรรมรักษ์
นายก อบต.

เรื่องปัญหาน้ำท่วมก็จะมีของ หมู่ที่ ๑๐ ด้วย ผมก็ได้ให้ช่างออกไปดูแล้วตรงนา
ยายสิ้ว เพราะว่าเขาไม่ให้ไหลลงนาเขา ก็ให้ช่างออกไปดูแล้วเหมือนกัน และจะมี
อีกฝั่งหนึ่ง แกวโกดังของโชคบุญมา ก็จะทำให้ดำเนินการทำท่อให้มันใหญ่ขึ้น เป็น
ปัญหาของ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑ บางส่วน หน้าฝนแต่ละปีน้ำจะท่วมทำให้น้ำ
ไหลไม่ทัน เพราะมันสูง และไม่ให้น้ำไหลลงในที่ของเขา ก็คงจะต้องเสนอสภาอีก
ครั้งหนึ่งครับ

- นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภา
อยากประสานทางกองช่างตรงบริเวณโคกบุญมา เขาได้ประสานเราไหมครับว่า
จะให้วางท่อ
- นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์
นายก อบต.
ตรงนี้ผมไปดูแลแล้ว เขาว่าจะไม่วางท่อนะครับ แต่ถ้าจะวางเขาก็ให้ไปขออนุญาต
ทางหลวงชนบทก่อนครับ
- นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ จากกรณีนี้จะต้องออกแบบ และขออนุญาตไปที่
แขวงทางหลวงชนบท หลังจากนั้นทางหลวงจะประสานมาที่หมวดการทางอากาศ
อำนวยเพื่อสำรวจตรวจสอบและอนุญาตให้เชื่อมทาง ลักษณะการเชื่อมทางถมดิน
หรือวางท่ออยู่ที่เราออกแบบ แต่ต้องขออนุญาตเพราะอยู่ในเขตถนนทางหลวง
ชนบท ในส่วนที่เขาขอนั้นนอกเหนืออำนาจหน้าที่เราครับ เพราะที่มันเป็นของ
ทางหลวงชนบท เอกชนต้องไปขออนุญาตเองนะครับ
- นายทินกร เข็มอุทา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายทินกร เข็มอุทา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ มีเรื่องเดือดร้อนที่จะเสนอใน
ที่ประชุมคือเรื่องถนน คสล. ภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขัง ปัญหานี้มีมายาวนาน
หลายปีแล้วครับ ผมก็เคยเสนอในที่ประชุมมาหลายครั้งแล้ว ไม่ได้ส่งหนังสือมา
ปัญหาหลัก ๆ น้ำท่วมจะมีอยู่ ๒ จุด คือ จุดที่ ๑ จากสามแยกบ้านนางทองตา
ทะสังขาลถึงบ้านนายณรงค์ กิมูล จุดที่ ๒ จากบ้านนายบุญทัน ผมก็ฝากทางท่าน
นายกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
- นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์
นายก อบต.
เรื่องนี้ก็ต้องแจ้งผอ.กองช่างออกไปตรวจสอบให้ก่อน ว่ามันท่วมขนาดไหน และ
ปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับ
- นายประวิทย์ จันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ขออนุญาตท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผมนายประวิทย์ จันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เข้ารักษา
ราชการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ก็เจอปัญหานี้มาทุกหมู่บ้าน และเกี่ยวกับ
รางระบายน้ำ ก็ได้ออกไปตรวจสอบปัญหาที่เจอคือ ๑) รางน้ำมันอุดตันเกิดจากที่
ประชาชนเอาดินมาถมตามทางเข้าบ้านตัวเอง มันก็เลยอุดตันท่อน้ำไหล
ไม่ได้ ก็ได้แก้ปัญหามาแล้วคือหมู่ที่ ๒ เส้นบ้านนายโนระชัย งบซ่อมแซมเรา
ดำเนินการไปวันนั้น ๑๐๐ กว่าเมตร งบซ่อมแซมของ ปี ๖๕ เนื่องจากว่าได้
งบประมาณมาน้อย จ้างเหมาขุดรางระบายน้ำก็เป็นปัญหาของทุกหมู่บ้าน ก็คง
ต้องแก้ปัญหาคือเป็นจุด ๆ ไป แต่ถ้าจะให้ทำทั้งตำบลงบประมาณคงจะไม่พอ นะครับ
คงจะต้องค่อย ๆ แก้ปัญหาไป ก็ขอแจ้งในที่ประชุมเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
- นายกาสิน บุญชาญ
เลขานุการสภา
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาสิน บุญชาญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ผมอยาก
สอบถามเรื่องท่อประปาแตกตรงหน้าตลาดนัด ไกล ๆ อบต. นายท่านก็เห็น มัน
ก็เดือนกว่าแล้ว ผมว่ามันน่าจะแตกประมาณ ๑ ปีกว่า ๆ แล้ว ก็แจ้งผู้ดูแลให้ไป
ซ่อมไปดูแล เขาก็บอกว่ายังขาดอะไร เขาก็อ้างไป ผมก็แจ้งไปแล้วเขาก็ไม่ทำ
อยากสอบถามผู้รับผิดชอบว่าจะทำอย่างไรครับตรงนี้ ขอบคุณครับ

นายประวิทย์ จันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ขอบคุณท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ปัญหาของน้ำประปาที่ท่อมันแตกเราก็มีเป็นประจำทุกสัปดาห์ และผมก็ได้แจ้งทางผู้รับผิดชอบคือจ้างเหมาไปแก้ปัญหาก็ไปแก้ปัญหาก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งมา อย่างอาทิตย์ที่แล้วก็มีอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรโพรงาม ผมก็ได้รับแจ้งมาว่าท่อมันแตกก็ให้นายช่างแจ้งจ้างเหมาให้ไปแก้ไข แต่ตรงตลาดผมยังไม่ทราบ ถ้ายังไม่แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้ครับ
นางเอวียน ไชยโสตา ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน คือดิฉันจะพูดเรื่องน้ำประปา หมู่ ๑๑ ท่อมันแตกหรือมันซึมก็ไม่รู้ที่ข้างบ้านยายสำลี ช่วยรักษา เป็นมานานแล้ว น้ำจะซึมออกมาถนน แต่ผู้ดูแลก็ไม่มาซ่อมไม่อะไร เขาบอกว่าทำคนเดียวไม่มีคนช่วย ทีนี้ก็เลยอยากขอความอนุเคราะห์ลูกจ้างไปช่วยเขาหน่อย เพื่อต่อน้ำประปาตรงนั้นจะได้ไม่เสียงบประมาณทั้งค่าไฟและค่าน้ำ ขอขอบคุณมากค่ะ
นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ประธานสภา	สงสัยจะแตกตอนที่เขาวางท่อในช่วงนั้น ก็ขอฝากผอ.กองช่างดำเนินการด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเดือดร้อนอีกหรือไม่ เชิญครับ
นายปัญญา อินตา ส.อบต. หมู่ที่ ๖	กราบเรียนท่านประธาน กราบเรียนท่านนายก เพื่อนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปัญญา อินตา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ มีความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนซึ่งยังขาดอีกหลายจุด เส้นทางรอบหมู่บ้านมีอยู่ประมาณ ๕ จุด และรอบบ้านทางทิศตะวันออกมีอยู่ประมาณ ๑๐ จุด ชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับ ขอขอบคุณครับ
นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ประธานสภา	ถ้าจำไม่ผิดของหมู่ที่ ๖ มันมีในข้อบัญญัติอยู่นะครับ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทางผอ.รักษาการกองช่าง เรื่องไฟฟ้าเราได้ตั้งงบประมาณไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ที่ ๖ เราตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท แล้ว ส่วนเราจะดำเนินการวันไหนก็แล้วแต่ท่านนายก มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ
นายถาวร บุตรสุวรรณ ส.อบต. หมู่ที่ ๙	เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายถาวร บุตรสุวรรณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ เรื่องที่ผมจะเรียนถามท่านนายก และหัวหน้าสำนักปลัดว่าบ้านที่ไปสร้างของ หมู่ที่ ๙ ประมาณการออกมาได้เท่าไร และเรามีงบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท จะพอไหมครับ ถ้าไม่พอทางเราจะไม่มีเงินสมทบเพิ่มไหมครับ ขอขอบคุณครับ
นายเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด	ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ที่สอบถาม จริง ๆ แล้วโครงการซ่อมแซมบ้าน งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท ถ้าจะให้เสร็จสมบูรณ์ครบทุกอย่างก็คงจะเป็นไปได้ยาก ทางงานสวัสดิการและสังคมได้ทำหนังสือขอร่วมสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แล้ว ในอีกส่วนหนึ่งคงต้องขอรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ร่วมสมทบด้วยตามกำลังศรัทธา แต่ถ้าจะให้ใช้ตามงบประมาณคงจะไม่ได้ครับ แต่ถ้าสร้างตามประมาณการช่างเพื่อที่จะอาศัยอยู่คนเดียวก็จะได้ครับ แต่ถ้าจะให้ครบสมบูรณ์ก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาตามหนังสือแจ้งเวียนครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

นายชาติรี ทองนาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และท่านสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายชาติรี ทองนาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ เพื่อความรู้ันะครับ เนื่องจากผม
เป็นสมาชิกใหม่ เลยอยากขอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ๔ แห่ง ต่อ
ปี ประมาณนี้และอีกหลายโครงการที่เข้ามาทุกปี เนื่องจากหมู่บ้านของผมมีความ
เดือดร้อน ก็อยากสอบถามไปยังผู้รู้และผู้รับผิดชอบ ว่าให้ผมทำอย่างไรถึงจะได้
งบประมาณอย่างนี้เพื่อไปพัฒนาหมู่บ้าน กระผมพอทราบงบประมาณว่าอยู่ในเงิน
สะสม แต่จะเอางบประมาณออกมาใช้ต้องทำอย่างไรให้ได้ผลเร็วที่สุด และครั้งก่อน
กระผมขอปริมาณงานการติดตามประเมินผลแผนงบประมาณประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ยังไม่ได้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ท่านก็ได้เพิ่งมารับหน้าที่ เรื่องของการจัดทำ
แผนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วย
การจัดทำแผน ซึ่งมีการทบทวนแผนทุกปี เพื่อทบทวนข้อบัญญัติ ประเด็นก็คือว่า
ในการทบทวนแผน ทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องออกไประดมเพื่อ
รับปัญหาหรือข้อเสนอจากชุมชน สังคม ตามที่ท่านเข้าใจว่ามีหลายโครงการที่จะ
เสนอ ท่านเสนอโครงการได้ไม่จำกัด เพียงแต่ว่า ในการทบทวนเพื่อจัดทำแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จริง ๆ แล้วท่านเสนอสิทธิ ถ้า อบต. มีเงิน
ก็จะมีสิทธิได้ ทีนี้เรามี ๑๓ หมู่บ้าน งบลงทุน ๑ ปี เรามีไม่ถึง ๖ ล้าน
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่จะไปทำโครงการที่ท่านเสนอมาทั้งหมด เพราะฉะนั้น
เลือกปัญหาที่สำคัญที่สุดลำดับที่ ๑ - ๓ ผมจะเน้นตอนที่ออกประชุมประชาคม
ให้เสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดที่จะต้องมาตราเป็นข้อบัญญัติในปี
ต่อไป ในลำดับที่ ๑ จะจำเป็นเร่งด่วน ๒) ถ้ายังมีเงินพอหลังจากที่เฉลี่ยให้กับ
หมู่บ้านอื่น ๆ แล้วยังมีงบประมาณเหลือพอ ท่านสามารถดึงลำดับที่ ๒ มาทำเป็น
ข้อบัญญัติได้อีก ถ้ามีงบประมาณพออีกก็เอาโครงการลำดับที่ ๓ มาตราเป็น
ข้อบัญญัติได้อีก มันก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้ามีงบประมาณพอก็สามารถตราเป็น
ข้อบัญญัติ ๔ โครงการ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณเป็นปัจจัย
หลักตราเป็นงบประมาณ ๕๐ ล้านก็จริง แต่เรามีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกเยอะแยะ
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนก็ปีละ ๑๒ ล้านแล้ว ฉะนั้นพวกเราทุกคนก็
มาบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรให้มีประสิทธิภาพได้ประโยชน์มากที่สุด
เพราะฉะนั้นแผนมันมีหลายโครงการ แต่จะอย่างไรให้มีได้หลายโครงการเร่งด่วน
แผนเราใส่ให้คลุมเผื่อมีงบประมาณจากที่อื่น ถ้ามีในแผนท่านก็สามารถเสนอขอ
งบประมาณได้เลย อย่างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส่วนใหญ่
จะเสนอขอรับเงินงบประมาณ ๑๐ ล้านขึ้น หรือต่ำกว่านั้นก็ได้ แต่ต้องมีในแผน
เพราะฉะนั้นช่องทางหนึ่งถ้าท่านอยากได้โครงการตามแผนก็คงต้องเพิ่ม
งบประมาณจากข้างนอก เพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจว่าท่านจะเสนอโครงการมา ๒๐
โครงการ แต่เราสามารถที่จะนำมาตราเป็นงบประมาณได้อย่างมากไม่เกิน ๒

โครงการ หมู่บ้านหนึ่งได้ ๒ โครงการเฉลี่ยได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้นเราต้องพึงงบประมาณจากข้างนอกด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกคงเข้าใจเรื่องงบประมาณแล้วนะครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญนายครับ

นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์
นายก อบต.

วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรศักดิ์ นาอุดม หัวหน้าเกษตรกรจังหวัดสกลนคร จะมาพูดคุยกับสภาของเรา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญอาจารย์สุรศักดิ์ครับ

นายสุรศักดิ์ นายอุดม

ก็ขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กระผมนายสุรศักดิ์ นาอุดม หัวหน้าสำนักงานการเกษตรกรจังหวัดสกลนคร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และคณะ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่พูดมาทั้งหมดมีเรื่องที่ผมจะเชื่อมโยง เพราะว่าเห็นปัญหาอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาอาชีพ ซึ่งตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าพนักงานมาตั้งแต่ปี ๕๖ หลังจากที่ลาออกจากครูก็ไปทำงานที่ขึ้นตรงกับหน่วยงานของรัฐ ในฐานะที่เป็นพนักงานราชการ ก็เปลี่ยนจากข้าราชการเป็นพนักงานราชการ ทีนี้ในฐานะงานก็ได้มีประธานเกษตรกรซึ่งมันจะมีเหมือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และจะมีสำนักงานที่เป็นสภา ซึ่งปีนี้จะครบรอบ ส่วนของการเลือกตั้ง ซึ่งตอนนี้กฤษฎีกาตีความอยู่ ๒ ประเด็น เพราะตอนนี้มันก็มีประเด็นว่าให้เลขาเป็นคนประกาศว่าจะให้ทางนายก ให้กำหนดเป็นหน่วยงานใหม่ ซึ่งหน่วยงานนี้ไม่ได้ขึ้นตรงกับเกษตรกรจะขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี ก็แนะนำองค์กร ทีนี้บทบาทของเกษตรกรจังหวัดเป็นหน่วยงานที่จะจัดทำแผนและรับนโยบายการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่ ๑๑ ประเด็น รวมทั้งที่ดิน แหล่งน้ำ และการพัฒนาอาชีพ ทีนี้ในบทบาทเราจะต้องทำแผนจากล่างขึ้นบน ซึ่งแผนที่เราทำเริ่มต้นจากข้างบน กิจกรรมระดับตำบลสู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ก็เป็นแนวทางซึ่งใน ๖ ปีที่ผ่านมา ผมก็ได้รับการพัฒนากิจกรรมทั้งหมดของเราจะเป็นตำบลที่ ๘๕ ก็เห็นปัญหาของเกษตรกร ปัญหาของชาวบ้าน ปัญหาของการพัฒนาอาชีพ ที่มีอยู่หลัก ๆ คือ ๔ - ๕ ประเด็น รวมทั้งเรื่องที่ท่านคุยกันคือเรื่องของแหล่งน้ำ ซึ่งผมก็ได้เข้าไปสำนักงานหลายที่รวมทั้งฝั่งเมืองด้วย ก็เป็นประเด็น ทีนี้ผมก็เลยเอาพื้นที่ตรงนี้ให้เห็นชัดเจนในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่เป็นประเด็นหลักของเกษตรกรที่จะต้องแก้ไขถูกจุด ก็ได้แทรกเรื่องนี้เข้าไปในผังเมืองแล้ว และตอนนี้ น่าจะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน ซึ่งต้นแบบเราที่อยู่ใกล้ ๆ จะอยู่ที่ตำบลวาใหญ่ หนองบ่ออ้อ และตอนนี้มีงบประมาณมาอุดหนุน รวมทั้งการอุดหนุนห้วยก้านหลุม ห้วยสวนกล้วย วัดชี ภูกระแต อันนั้นคือพื้นที่ แต่ทีนี้หลายคนยังสงสัยว่าทำไมไม่มาพัฒนาอยู่ที่โพนงาม ผมก็เลยมาสอบถามคนในตำบลโพนงามแล้ว แต่ว่าแนวคิดไม่ตรงกัน เพราะเราทำงานผมก็สนองกับพื้นที่ที่มีอาสาพึ่งพาองค์กรสนับสนุนอยู่ ซึ่งทุกอย่างเขาก็ตรวจสอบ ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งในงานที่เราทำก็คือสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ ก็ให้ผู้รับเหมาได้ทำงานเต็มที่ในงานที่เราพัฒนา เพราะฉะนั้นจากต้นแบบ

ตอนนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ธรรมชาติ โดยเฉพาะตำบลเรา ก็น่าจะสอดคล้องกับการแก้ปัญหา และอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าหมุนระดับ ซึ่งแต่ก่อนจะอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ตอนนี้เรามาถ่างลงอยู่ที่อากาศอำนวย ก็จะทำให้มันใกล้ขึ้น เพราะฉะนั้นเราสามารถจะเอาพิกัดระดับน้ำมาวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในตำบลรอบ ๆ ได้ สิ่งที่เราวางฐานไว้แล้ว ส่วนรูปแบบหรืองบประมาณจะต้องมีช่องทาง ตอนนี้สำนักงานได้แจ้งไป มันมีส่วนนอกอยู่ แต่ไม่ได้อยู่ในแผน อยู่ที่เทศบาลสามัคคีพัฒนาผมก็ได้คุยกับทางนายก แล้วว่าให้เข้าแผนไว้ แล้วส่วนการดำเนินการค่อยประสานงาน อันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะช่วยเหลือพัฒนา ที่นี้สิ่งที่ยากจะหาหรือปรึกษาทางประธานสภา และนายก ว่าเรามีแผนที่จะพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลโพนงาม เป็นแผนสุดท้ายน่าจะทำได้ที่จะอาศัยต่อได้เลือกเป็นแห่งสุดท้าย ซึ่งแผนของเราจะต้องขอข้อมูลจากชาวบ้าน ก็คือตัวแทนเกษตรกรหรือผู้นำชุมชน ผมก็จะประสานข้อมูลไปว่ากลุ่มเป้าหมาย แล้วก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่งก่อนที่จะระดมความคิดก็จะมีการศึกษาข้อมูล ตอนนี้กำลังทำแบบสอบถามแล้วก็จะทำการเก็บข้อมูลประมาณ ๔๐๐ คน แล้วก็เอามาวิเคราะห์เพื่อจะได้เห็นลำดับปัญหาของตำบลโพนงาม จากนั้นเราก็จะทำเป็นร่างแผน แล้วก็มาประชาคมหรือมาวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็เอามาทำเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน จากนั้นก็จะลงมาทำประชาคมอีกรอบหนึ่ง ก็จะมีอยู่ ๗ ชั้นตอนด้วยกันทั้งหมด หลังจากที่เราได้แผนแล้ว เราก็จะเสนอผ่านสภา แล้วก็ประสานมายังพื้นที่อีกรอบหนึ่งแล้วจะไปสรุปจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล แล้วจะส่งไปยังสำนักงานเพื่อที่จะทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับประเทศหรือแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป นี่คือบทบาทหน้าที่ของเกษตรกรรม ดังนั้นก็เลยได้ประสานท่านนายกกว่าเราจะขอความอนุเคราะห์ทางสภาและทางคณะผู้บริหารว่าจะลงมาทำแผนเพื่อที่จะดำเนินการ คือบทบาทหน้าที่เขาทำการเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนไหนที่เราทำได้เราก็จะประสานในส่วนของเราเอง และส่วนที่เป็นการเมืองด้วย คงจะมีประโยชน์ต่อตำบลของเรา ดังนั้นก็เลยมาประสานงานและชี้แจงต่อคณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็จะมารบกวพื้นที่ทั้งการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประชาคมด้วยนะครับ ท่านใดจะสอบถามสอบถามได้นะครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

นายชาติรี ทองนาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้คือครอบคลุมทั้ง ๑๓ หมู่บ้านไหม

นายสุรศักดิ์ นายอุดม

คือในบทบาทที่จะทำในเรื่องของการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม แต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องเอกสิทธิ์ในที่ทำกินต่าง ๆ มี ๑๑ ประเด็น แหล่งน้ำ การเข้าถึงแหล่งทุน การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรประมงนี้ ก็ครอบคลุมทั้งหมดที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับ

นายชาติรี ทองนาง
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายสุรศักดิ์ นายอุดม

เรื่องแหล่งน้ำละครับ

คือเรื่องแหล่งน้ำเราไม่มีงบประมาณ แต่เราประสานงาน ซึ่งตอนนี้หน่วยงานหลักที่เราประสานก็คือ สสน. ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของ สนพช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของการปฏิรูปเรื่องนี้ ฉะนั้นตัวที่อยากจะทำในตำบลเรา คือใน ๓ ปีที่ผ่านมาพื้นที่ของเราทั้งสามัคคีและโพนงามเป็นพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติภัยแล้ง ทั้ง ๆ ที่อยู่ในแหล่งน้ำ เพราะฉะนั้นการพัฒนามันคงจะต้องมาฟื้นฟูแหล่งน้ำและก็มีต้นแบบเหมือนกับที่ว้าใหญ่ เราจะแก้ไขแบบ มันจะมีประเด็นในเรื่องของประตุน้ำ ซึ่งเป็นประเด็นอยู่ ผมก็เลยมองข้าง ๆ เพื่อให้กรมชลประทานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นว่าการบริหารจัดการเรื่องน้ำมันไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหลายล้าน แต่ถ้าเราบริหารจัดการดี ๆ เราจะทำให้ความร่วมมือ อย่างเช่นของว้าใหญ่มีพื้นที่ ๕ พันไร่ เขาใช้งบประมาณไม่ถึง ๑๐๐ ล้าน ก็จะใช้อยู่ประมาณ ๔๐ - ๕๐ ล้าน แต่มันสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรได้ประมาณ ๙ พันไร่ นี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ที่มันแล้งของพื้นที่เรา และส่วนหนึ่งเราก็สามารถประสานกับทาง อบจ. ในการที่จะมาพัฒนาแหล่งน้ำบางส่วนที่เราจำเป็น เช่นตอนนี้เราของงบประมาณให้ทาง อบจ. มาขุดลอกหนองบ่ออ้อ แล้วการสนับสนุนจะจัดสรรตาม อบต. ฉะนั้นโพนงามเราเองตรงไหนที่เราจะจำเป็นต้องขุดลอกก็สามารถเอาเข้าแผนแล้วผมก็จะช่วยประสานตามปกติ แต่เราก็จะช่วยตามให้โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปสู่จังหวัด มันจะมีผู้ที่ประสานงานอยู่ เมื่อขึ้นไปถึง สนพช. แล้วก็จะมีการทวงถามว่าโครงการถึงไหนแล้ว ก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับ

นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอขอบคุณครับท่านอาจารย์หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน สัปดาห์ที่แล้วท่านอาจารย์และทีมงานได้มาพบท่านนายกเพื่อเชิญท่านนายกไปราชการ ผมก็เลยได้มาต้อนรับท่านแทน ก็ได้พูดคุยในเรื่องของแผนพัฒนาเกษตรประจำตำบลโพนงามเราโชคดีที่มีหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครเป็นคนโพนงาม ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมอย่างนี้ครับ ภารกิจด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม พรบ.การกระจายอำนาจได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมดแล้ว กรมส่งเสริมฯ ๑๑ ภารกิจ ๑ ในภารกิจคือ การจัดทำแผนพัฒนาตำบลภายใต้คณะกรรมการศูนย์การเกษตรประจำตำบล ท่านคงจะทราบ สมัยก่อนที่มีเกษตรตำบลอยู่ ภารกิจนี้เป็นภารกิจตามมติ ครม. โอนทั้งงานทั้งงบประมาณ ศูนย์ถนัดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เมื่อก่อนโอนงบประมาณเฉพาะ แต่ตอนหลังงบประมาณไปอยู่ในเงินอุดหนุนทั่วไปทุกปี แต่ว่าส่วนใหญ่ท้องถิ่นไม่ทำ เพราะฉะนั้นเป็นนิมิตรหมายที่ดี เรามาเริ่มเรื่องแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลหรือแล้วก็ส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของนายก เพราะเราได้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครมาด้วย เรามีช่องทางแหล่งงบประมาณอื่น ที่สำคัญผมยินดีช่วยขับเคลื่อนในฐานะที่เคยเป็นเจ้าพนักงานเกษตรตำบล อบต. จันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย อยู่ในโครงการพระราชดำริช่วยเหลือ เป็นเลขาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลจันทร์เพ็ญ ผมบูรณาการ

ร่วมกับเกษตรอำเภอทุกครั้งที่มีการส่งเสริมอาชีพ ปีที่แล้วผมมาก็ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ ๑๐,๐๐๐ บาท โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแต่ก็ยังไม่ได้ทำ ประเด็นก็คือว่าจะต้องมาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ฯก่อน ปีนี้ก็ตั้งไว้แต่เหลือ ๕,๐๐๐ บาท ก็ไม่เป็นไร จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพนงามซึ่งสอดคล้องกับงานของอาจารย์พอดีเลย เมื่อได้กรรมการชุดนี้แล้วเราจะมาทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล บูรณาการร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ประมาณสัปดาห์หน้าผมจะเสนอท่านนายกเพื่อที่จะประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ เรามาเริ่มอีก สักรอบสภาคงเห็นด้วย เรื่องแหล่งน้ำผมเคยเสนอไปว่าตำบลโพนงามเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบและมีศักยภาพเรื่องแหล่งน้ำดีกว่าตำบลอื่น เรามีลุ่มน้ำ มีแหล่งน้ำเยอะกว่าที่อื่น แต่เราไม่สามารถเอาน้ำมาบริการมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากน้ำต้นทุนไม่มีการขุดลอก เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ ทั้ง ๆ ที่มีแหล่งงบประมาณที่ อบต.โพนงาม สามารถขอรับงบประมาณมาขุดลอกหรือสร้างฝายหรือทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งปิดและเปิดได้มหาศาล นอกจากข้อมูลจากสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครที่นำเรียนท่านไปแล้วยังมีงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือเรียก สนพช. เรื่องน้ำเรื่องเดียว สนพช. ทำเรื่องน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ ขอบไปเลยครับ เขาให้ ๒) เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามแผนการกระจายอำนาจ (เทศบาลและอบต.) เท่านั้น ทุกปีเขามีงบประมาณขุดลอกไม่จำกัดวงเงินให้ อบต.และเทศบาลขอเข้าไปครับ ผมเสียดายของปี ๖๖ เพราะผมเอาเข้ามาหมดแล้วทุกแหล่งน้ำ ในแผนมีโครงการขุดลอกแหล่งน้ำทั้งหมดเลยในตำบลโพนงาม แต่ไม่สามารถยื่นของบประมาณในปี ๖๖ ได้แม้แต่โครงการเดียว เพราะแหล่งน้ำเรื่องน้ำเป็นนโยบายเป็นวาระแห่งชาติยังไงเขาก็อนุมัติแน่นอน ก็ไม่เป็นไร ปี ๖๗ ค่อยขอใหม่ เรามีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมฯ สนพช. อบจ. ผมยินดีที่จะช่วยทำและประสานเรื่องเอกสาร ผมส่งให้เลย ส่งถึงจังหวัดเลย โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เราได้เปรียบเรื่องฝาย ก่อนที่ผมจะย้ายมา ผมขอสร้างฝายได้ ๑๐ แห่ง ถ้าช่วยแบบเรานี้แหละ ทำเป็นช่วง ๆ ละกิโล แห่งละ ๑ ล้าน ๒)ธนาคารน้ำใต้ดินในห้วยนี้แหละ ๑๐ จุด ๆ ละ ๓ แสน ให้ขุดและเอาดินใส่เขาเรียกกระบบเปิดเพื่อดึงน้ำเก็บน้ำเอาไว้หน้าแล้งเราจะได้รับ ขุดเข้าไป ๗ เมตรก็ดึงเข้าไปอีก ๕ เมตร ธนาคารน้ำใต้ดิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีให้ เป็นนโยบายตรง ระบบปิดทางน้ำ ผมขอได้หมู่บ้านละ ๕ แสน ระบบปิดเพื่อซึมซับออก เราโชคดีคือมีหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมาอยู่กับเรา ๒)แหล่งงบประมาณผมขออาสาช่วย ก็พอมีประสบการณ์บ้างจากบุรีรัมย์เรื่องของแหล่งเงินงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องขอประสานทำเอกสารนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายอักษราวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

ก็ฝากหัวหน้าสำนักปลัดด้วย ตัวแทนของท่านนายก เชิญท่านอาจารย์ต่อครับ

นายสุรศักดิ์ นาอุดม

จะมีอยู่ ๒ แหล่งที่ประสานมาทางนี้ คือกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ก็คือตอนนี้เขาประสานมาในเรื่องของการเป็นแอดมิน ในการของงบประมาณของกองทุนอนุรักษ์พลังงานมันจะต้องให้ทาง อบต. สมัครเป็นแอดมินบริหารโครงการซึ่งผมเป็นคนที่อยู่ข้างใน และก็ในบางโครงการเราสามารถจะมาออกแบบเองได้ เพราะว่ากองทุนมีปัญหาในเรื่องของการขุดน้ำบาดาล แต่เราจะมาออกแบบการใช้โซล่าเซลล์ในการใช้กับผิวดิน อันนี้จะมีคนออกแบบให้ ก็สอบถามอาจารย์ที่อยู่ใน มรภ.พระนคร ซึ่งเขาแจ้งข้อมูลภายในให้ผม ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะดำเนินการยังไง ก็คือกองทุนหมู่บ้านมันจะมีงบประมาณอยู่ข้อ ๑ อันนี้ก็รอดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งทางเทศบาลหรืออบต.สนใจผมก็จะประสานงานมันมีหลายแหล่งที่เราจะสามารถประสานได้ขอให้เกิดความร่วมมือระหว่างทางเทศบาลหรืออบต. หรือพื้นที่ในการเข้าไปและก็นำดำเนินการตามขั้นตอนครับ

นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตเพิ่มเติม โชคดีเช่นเคย เรามีแหล่งงบประมาณจากสำนักงานกองทุนและส่งเสริมพลังงาน ที่เขาเรียกไม่กึ่งเอกชน เป็นกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ผมเคยขอสมัยอยู่เทศบาลที่บ้าน โครงการสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นท่อได้มา ๒๐ จุด จุดละ ๕ แส่น ในปี ๒๕๖๒ แต่มักก่อสร้างปี ๖๓ หลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้คือเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกัน ๗ คนขึ้นไป แล้วเจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ แล้วทาง อบต. จะประสานกรมทรัพยากรกับบาดาลมาตรวจสอบน้ำ เมื่อผ่านตรงนี้แล้วสำคัญคือ อบต. จะต้องสมัครแอดมินดูแลระบบทดสอบต่อนอนอยู่ที่นั่นผมสมัครได้ แต่มาอยู่ที่นี่สมัครแล้วระบบไม่ตอบ ปีที่แล้วก็เลยพลาดไป ปีนี้ได้รับหนังสือจากจังหวัดมาให้สมัครแอดมินล่วงหน้า ผมสมัครแล้วแต่ทำยังไม่เสร็จ เพราะมันต้องใส่รายละเอียดหลายอย่าง อาทิตย์นี้ผมก็ว่าจะทำให้เสร็จแล้วก็ส่งแอดมินไปที่กองทุน ถ้ากองทุนรับเราสามารถเสนอโครงการไปได้เลย คนดูแลระบบจะเป็นผู้ประสานให้ เรื่องน้ำสำคัญคือเราต้องรวมกลุ่มกันก่อน ๗ คนขึ้นไป พื้นที่การเกษตรไม่น้อยกว่า ๑๕ ไร่ ปีนี้ผมจะสมัครแอดมินอีกรอบหนึ่ง สกลนครมีที่เดียวที่ได้เงินจากกองทุนในปี ๖๒ จำนวน ๒๐ จุด คืออบต.โนนหอม เขาได้ทุกปีเลย จังหวัดที่ได้บ่อมากที่สุดคือชัยภูมิ เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีผมจะสมัครถ้าได้ผลเป็นยังไงจะนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ เราต้องช่วยกันหาเงินมาพัฒนาตำบลโพนงามนะครับ

นางเอวียน ไชยโสภา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

ถ้าเป็นไปได้ทำยังไงจะได้น้ำในหนองอีเลิง เราจะได้ใช้ในฤดูแล้ง ถ้าอาชีพเกษตรกรอย่างนี้ก็มียะอะ แต่น้ำไม่พอใช้ น้ำไม่มีใช้คะ

นายสุรศักดิ์ นาอุดม

เข้าใจนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมมีแผนแล้วก็คือจากต้นแบบที่อยู่หนองบ่ออ้อว่าใหญ่คือการบริหารจัดการน้ำเป็นบริเวณที่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมและก็แล้งเหมือนกัน มันมีวิธีการก็คือบริหารน้ำเดิมแต่การฟื้นฟูไม่ให้เกิดการขุดลอก แต่มันจะต้องเป็นการวางแผนทั้งระบบซึ่งในการทำแผนหลังจากที่เราทำแผนเสร็จ ถ้าเราพูดเรื่องน้ำขึ้นมาเป็นประเด็นการที่พัฒนามันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งประกอบก็คือเรื่องของการทำฝันน้ำ ที่มันเกิดน้ำท่วมเรารู้ปัญหาแล้วว่าการพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณเราไม่ได้วางแผนไว้ เช่นระดับน้ำที่มันเป็นมาตรฐาน เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างต่าง

คนต่างสร้างหมู่บ้านได้ ตำบลต่าง ๆ ตามงบประมาณของตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ไปสร้างปัญหาให้กับระบบข้างเคียง เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทำแผนเสร็จถ้าเราจะเอาประเด็นปัญหาเรื่องน้ำเป็นหลักมันก็จะทำโครงการต่อคือโครงการจัดทำผันน้ำ ซึ่งก็ได้คุยทำท่านผู้ว่าวิฑูรย์ว่าจะให้เอาอำเภออากาศอำนวยเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำทั้งอำเภอ แล้วก็เป็นต้นแบบของจังหวัด แต่พอผู้ว่าคนใหม่นี้ยังไม่ได้คุยกัน แต่ว่าทางมูลนิธิภูพานเขาพยายามผลักดัน ทาง สสน. ก็ผลักดันให้นำร่อง แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ว่าฯ จริง ๆ แล้วถ้าเราวางเข้าแผนเอาไว้ในช่องที่เป็นเงินระหว่างปี ดังนั้นเวลาโครงการมาผมไม่รู้จะถามใคร แต่ก็ต้องวางฐานไว้ให้อยู่ในแผนเสร็จแล้วเราก็จะช่วยประสานให้และการแก้ปัญหาของเราที่วางแผนเอาไว้ก็คือเสนอฟื้นฟูลำห้วยที่ลงไปบ้านดอนทอย แต่การแก้ปัญหาก็คือจะสร้างฝายเป็นระยะ ๆ ขึ้นมา เพื่อรักษาระดับน้ำใต้ดิน ส่วนทางฝั่งเราที่ต้องไปดูว่าทำอย่างไรน้ำจากฝั่งน้ำสงครามจะขึ้นมาหาเรา ทำอย่างไรน้ำยามันจะรักษาระดับน้ำแล้วสุดท้ายมันก็จะสามารถส่งไปตามน้ำไปทุกที่ซึ่งในโครงการของวาใหญ่ตอนนี้อยู่แต่ปีนี้เพิ่งประชุมกันอาทิตย์ก่อนก็คือมันมีโครงการประปาของเกษตรที่จะเอาน้ำจากห้วยโศกโดยใช้โซลาร์เซลล์แล้วจะทำท่อส่งตามถนนและจะกลายเป็นพื้นที่ทั้งหมดข้าง ๆ ซึ่งตรงนี้จะเริ่มต้นแบบ อาจจะเป็นต้นแบบระดับประเทศแล้วก็ได้ ซึ่งทางสภาฯ สนใจรูปแบบนี้ แล้วพอพัฒนาเสร็จตอนนี้อยู่โครงการหลัง ๆ เริ่มมา ตอนนี้อยู่หนองบ่ออ้อได้ถนนคอนกรีต แล้วมันก็จะมีการอื่น ๆ เข้ามา ไร่ถ้าเรามีจุดที่จะพัฒนาให้มันเป็นต้นแบบเราก็สามารถจะสร้างต้นแบบแล้วขยายไปทั้งตำบลเราได้ครับ

นางเอวียน ไชยโสตา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

ยังงี้ก็ขอฝากอาจารย์ด้วยนะคะ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะหารือเกี่ยวกับสภาคือสภาที่ผ่านมาเวลาประชุมสามัญหรือวิสามัญ แล้วตรงกับพี่น้องหมู่บ้านไหนมีการเสียชีวิตแล้วทางสภาของเราจะมีการเก็บเงินเพื่อช่วยเหลือ เมื่อก่อนสมาชิกเยอะก็เก็บ ๕๐ บาท ตอนนี้สมาชิกเราน้อยลงก็อยากสอบถามทางสมาชิกว่าจะเก็บเงินช่วยเหลือคนละเท่าไรครับ

นายถาวร บุตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ ๙

ขออนุญาตครับ เมื่อก่อนเรามี ๒๐ กว่าคนก็เก็บคนละ ๕๐ บาท ตอนนี้สมาชิกเรามีน้อยผมขอเสนอ ๑๐๐ บาท ถ้ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี
ประธานสภาฯ

ท่านถาวรเสนอ ๑๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ คือเราจะเก็บเฉพาะเวลาที่เรามีประชุม แล้วเวลาช่วงเที่ยงเราก็จะนำเงินไปช่วยเหลือและร่วมรับประทานอาหาร แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ประชุมก็คือไม่ได้เก็บ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสรุปเก็บคนละ ๑๐๐ บาทนะครับ และมีอีกเรื่องหนึ่งคือเราจะนัดประชุมประจำเดือนกันหรือไม่ ในห้วงที่เราไม่ได้มีการประชุม คืออยากปรึกษากันหรือสมาชิกทุกท่านครับ

นายถาวร บุตรสุวรรณ ส.อบต. หมู่ที่ ๙	แต่ก่อนก็มีเหมือนกันครับ เดือนละหนึ่งครั้ง อันนี้เป็นการพบปะสังสรรค์กัน ถ้าไม่มีก็ ๓ เดือนที ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีเหมือนกัน ก็แล้วแต่สมาชิกทุกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่ก่อนก็มีเหมือนกัน แต่พอหลัง ๆ มากี่ห่างไป ช่วงโควิดนี้แหละครับ
นายกาสิน บุญชาญ เลขานุการสภาฯ	ผมก็เห็นด้วยครับ จะได้ข้อแลกเปลี่ยนกัน ใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้มาพูดกัน อันนี้ผมว่าก็ดีนะครับ ก็เห็นด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มี ก็มีการประชุมประจำเดือนเราก็จะเอาวันสุดท้ายของเดือน ถ้าไม่ตรงวันทำการก็เลื่อนขึ้นมา เราจะไม่ประชุมวันเสาร์ - อาทิตย์นะครับ เพราะเจ้าหน้าที่ก็หยุด เพื่อมีปัญหาเร่งด่วนเราก็มาคุยกันได้ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะปิดประชุม ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ ผมขออนุญาตปิดการประชุมแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ
ปิดประชุม	เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ กานสิน บุญชาญ ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายกาสิน บุญชาญ) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม	ลงชื่อ อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ผู้รับรอง (นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
---	--

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ลงชื่อ เถวียน ไชยโสตา (นางเถวียน ไชยโสตา) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	ลงชื่อ พงษ์ ไตรสุ (นายพงษ์ ไตรสุ) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
ลงชื่อ ชาตรี ทองนาง (นายชาตรี ทองนาง) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ลงชื่อ ถาวร บุตรสุวรรณ (นายถาวร บุตรสุวรรณ) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ ทินกร เข้มอุทา
(นายทินกร เข้มอุทา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓